

ธสน. พร้อมเสริมสร้างความรู้ผู้ส่งออกมือใหม่

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ในปี 2548 ธสน. มุ่งเน้นการจัดโครงการอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาให้กับผู้ส่งออกรายใหม่ โดย ธสน. มีความพร้อมด้านบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

กรรมการผู้จัดการ ธสน. กล่าวว่า ในความพยายามที่จะช่วยให้ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในต่างประเทศมีความพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ธสน. ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการศึกษาชั้นนำ ร่วมกันจัดอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจส่งออก แนะนำแนวทางที่เหมาะสมในการเจรจาการค้าและกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิตและส่งออกสินค้าให้ได้กำไรทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยในระยะยาว รวมถึงการใช้ความเชี่ยวชาญของ ธสน. ในการจัดรูปแบบบริการทางการเงินให้หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ

นายสถาพรกล่าวต่อไปว่า ในปี 2548 ธสน. กำหนดจัดสัมมนาถึง 84 ครั้งในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศรอบด้าน โดยในครึ่งปีแรก ธสน. จัดสัมมนาแล้วรวม 41 ครั้ง และในครึ่งปีหลังอีก 43 ครั้ง ซึ่งจะมุ่งเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆ ที่ไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน อาทิ ยานยนต์และชิ้นส่วน อัญมณี สิ่งทอ อาหารและร้านอาหารไทย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าในตลาดส่งออกที่น่าสนใจ เช่น อินเดีย จีน ออสเตรเลีย ประเทศเพื่อนบ้าน ตลาดใหม่ในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง และความรู้เชิงเทคนิคเพื่อการดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างคล่องตัวและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ ธสน. ยังจัดให้มีสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแนะนำบริการทางการเงินและบริการให้คำแนะนำปรึกษาที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ส่งออกเป็นประจำทุกเดือน โดยเฉพาะบริการประกันการส่งออกทั้งระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาว เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของผู้ส่งออกสินค้าและบริการไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่รู้จักผู้ซื้อในต่างประเทศดีพอและผู้ส่งออกที่ไม่มั่นใจในสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศคู่ค้า

22 มิถุนายน 2548

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ